

แนวทางการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิต
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่า มีความจำเป็นและมีความพร้อมด้านสถานะการเงินการคลังเพียงพอ จะจัดให้มีอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน ก็สามารถตั้งงบประมาณจากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. ค่าตอบแทน

การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าป่วยการชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ของตน ให้พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความจำเป็นและฐานะการคลัง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๕๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๒. ค่าวัสดุและอุปกรณ์

สำหรับวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีการจัดซื้อใช้วัสดุหรือจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ถูมียางหรือหนัง ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก หรือเครื่องวัดความดัน ในการตั้งงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

(๒) กรณีการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ตามข้อ ๒ (๑) ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๓. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะจัดอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ของตน เพื่อเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นหรือการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นของตน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๐๘๐๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง